
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 

วันที่  8   เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2566 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม6 ท่าน 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง ประธานสภาฯ พิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  
2. นายตัญกรณ์  สรรพอาษา รองประธานสภาฯ ตัญกรณ์  สรรพอาษา  
3. นางสาวสายฝน  ศรีน้อย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  2 สายฝน  ศรีน้อย  
4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจิราพร บัวหอม สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  3 - ลา 
5. นางวาสนา  ค าระกาย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  4 วาสนา  ค าระกาย  
6. นายนัฐพงษ์  ชาวศรี สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  5 นัฐพงษ์  ชาวศรี  
7. นายธวัชชัย  อินทะวัน สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  6 ธวัชชัย  อินทะวัน  
8. ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต./เลขานุการ พนมกร  จันทร์สุดชา  

 
(สมาชิกสภามาประชุม  6 ท่าน) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม9ท่าน 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ นายก  อบต.นางิ้ว จรูญ   ศิริโคจรสมบัติ  
2. นายยศพร  สรรพอาษา รองนายก  อบต.นางิ้ว ยศพร  สรรพอาษา  
3. นายชาตรี  พรมอินทร์ รองนายก  อบต.นางิ้ว ชาตรี  พรมอินทร์  
4. นายสมหมาย  มนตรี เลขานายก  อบต.นางิ้ว สมหมาย  มนตรี  
5. นางสาวอ้อยจิตร  ไชยคุณ รองปลัด อบต.นางิ้ว อ้อยจิตร  ไชยคุณ  
6. นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง เจตน์  อหันตะ  
7. นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา หัวหน้าส านักปลัด สุวภัทร  เสาว์บุบผา  
8. นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาภัสรา  สุริยะภา  
9. นายประสบสุข  สุราฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ประสบสุข  สุราฤทธิ์  

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา  ปลัด  อบต.นางิ้ว/ 
เลขานุการสภา ฯ ได้เชิญ นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลางประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 
-2- 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 -   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ปลัด อบต. ขออนุญาตแจ้งเรื่อง โครงการวิ่งเทรล อ าเภอเขาสวน

กวาง จังหวัดขอนแก่น 
- โครงการรับบริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 -   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้  ส.ต.ท.พนมกร จันทร์สุดชา ต าแหน่งปลัด อบต.นางิ้ว/เลขาฯ
ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญสมัยแรก/2566  เมื่อวันที่
15กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบและพิจารณาให้การรับรอง  ซึ่งปรากฏว่าไม่
มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขแต่อย่างใด หลังจากนั้น นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง 
ประธานสภาฯ จึงขอสอบถาม มติที่ประชุมสภาฯว่า จะพิจารณาให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก/2566เมื่อวันที่ 15กุมภาพันธ์
2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วหรือไม่ 

 

มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก/2566 เมื่อวันที่ 15  
กุมภาพันธ์ 2566โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 

- รับรอง6  เสียง 
- ไมร่ับรอง  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 – พิจารณา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง - ได้มอบหมายให้ นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจง

รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566  
ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบประกอบการพิจารณา 

 
นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา  - ได้ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม 

ครั้งที่ 1/2566 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  บทน า 

                                            -  เหตุผลความจ าเป็น 
                                             - วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 
                                             -  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 
 
 

 
 
 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(นักวิเคราะห์ฯ) 
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                                       ส่วนท่ี 2   
                                          - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้ง

ที่ 1/2566 (แบบ ผ.01) 
                                           -  รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม 

ครั้งที่ 1/2566 (แบบ ผ.02) 
                                                      ทัง้นีโ้ดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีน าเสนอ 

 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง- หลังจากมีการชี้แจงรายละเอียด จากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วได้เปิดโอกาสให้สมาชิก 
ได้สอบถาม 

 
นางวาสนา  ค าระกาย     - ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับโครงการวางท่อระบบประปาของ หมู่ 4 ที่งบประมาณใน

การด าเนินการอาจจะยังไม่เพียงพอ อยากให้ทางผู้บริหารได้หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎร 

 
นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ -  ได้ขออนุญาตชี้แจงงบประมาณท่ีเรามีในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2566 มีประมาณไม่

เกิน 500,000 บาท ที่สามารถด าเนินการได้ แต่ถ้าหากงบประมาณไม่เพียงพอก็
ไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งต้องจัดหางบประมาณเพ่ิมเติม จากแหล่งอ่ืนๆ 

 
ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา- ขออนุญาตประธานสภาฯ ชี้แจงระเบียบเก่ียวข้อง และแหล่งงบประมาณ  ในการแก้ไข

ปัญหา กรณีงบไม่เพียงพอ 
                                                  -  หากกรณีเป็นความจ าเป็นสามารถขอใช้เงินสะสมในการแก้ปัญหาได้ 

ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                                               1. เป็นการบริการชุมชนและสังคม 
                                               2. เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 
                                               3. เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  หลังจากมีการชี้แจงจากส่วนเกี่ยวข้องจนเข้าใจดีแล้ว จึงได้สอบถามมติที่ประชุมว่า 

จะพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2566 ตามรายละเอียดที่มีการน าเสนอหรือไม่ 

 
มติที่ประชุมภาฯ                  

- เห็นชอบ6  เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ-  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
 

 
 
 
 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ส.อบต.ม.4) 

(นายก อบต.) 

(ปลัด อบต./เลขาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี  4 –  พิจารณา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง - ได้มอบหมายให้ นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของ

แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ
ประกอบการพิจารณา 

 
นางสาวอาภัสรา สุริยะภา- ได้ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 

2/2566  โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
                                                  ส่วนท่ี 1  บทน า 

- เหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไข 
- วัตถุประสงค์ของการแก้ไข 
- ขั้นตอนการแก้ไข 
ส่วนที่ 2 
- บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 

2/2566 
                                                     ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีน าเสนอ 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง - ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามในประเด็นที่สงสัย และมีการชี้แจงจาก

ผู้เกี่ยวข้องจนเข้าใจดีแล้ว จึงได้สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณา
อนุมัติให้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2566 โดย
มีรายละเอียดตามเสนอหรือไม ่

 
มติที่ประชุมภาฯ                   - ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ครั้งที่ 2/2566 
- เห็นชอบ6  เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ-  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5 –  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ เสนอเรื่องอ่ืนๆ 
 
 
นางวาสนา  ค าระกาย    - ได้สอบถามงบประมาณท่ีจะด าเนินการตามโครงการต่างๆ จะด าเนินการช่วงไหน  
 

 
นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ    - จะเร่งด าเนินการให้โดยเร็วเพราะทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง  - หลังจากเปิดโอกาสให้เสนอเรื่องต่างๆ พอสมควรแล้ว ไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนอีก สั่งปิด

การประชุม 13.30 น. 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    

(นักวิเคราะห์ฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(นายก อบต.)                    

      (ส.อบต.ม.4)                    
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                                                         ส.ต.ท.พนมกร   จันทร์สุดชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 (พนมกร   จันทร์สุดชา)  
                                                                       เลขานุการสภา 
 
 

 

          (ลงชื่อ)   พิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง   รับรองรายงาน 
(นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)   วาสนา  ค าระกาย 
               (นางวาสนา  ค าระกาย) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)    สายฝน  ศรีน้อย 
(นางสายฝน  ศรีน้อย)                                                  
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริาพร  บัวหอม 
(จิราพร  บัวหอม) 

 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 


